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Í fundargerð Strætó bs., dags. 21. júní 2019, segir að stjórn Strætó óski eftir að fengin verði 
utanaðkomandi ráðgjafi til að gera greiningu á mismunandi orkugjöfum vagna þar sem meðal 
annars komi fram reynsla, hagkvæmni og heildar líftímakostnaður. Í þessu sambandi vill 
Flokkur fólksins vill spyrja hvort Strætó bs. hyggst skoða metan sem orkugjafa vagna og 
horfa þá til þess metans sem Sorpa brennir engum til gagns? 


